

แรงงาน จัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สากล มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ อย่าง ยั่งยืน



กระทรวงแรงงาน จัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล 28 เมษายนนี้ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้วันที่ 28 เมษายนของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมแนวคิดในการสร้างและพัฒนาให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ซึ่ง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ (Safety Thailand) ไว้ในแผนปฏิบัติการ 8 วาระปฏิรูปแรงงาน ที่จะสร้างความตระหนักรู้การส่งเสริมระดับมาตรฐานความปลอดภัย แรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดีเทียบเท่าระดับสากล นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้ประกาศใช้แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) โดยมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2549 และในปี พ.ศ.2560 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้กำหนดกรอบแนวคิดการจัดงาน คือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย : สร้างความเข้มแข็งของรากฐานวัฒนธรรมการป้องกัน”

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานจึงได้จัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลปี 2560 (World Day for Safety and Health at Work 2017) เช่นเดียวกับนานาชาติ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) มีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง การบริหารจัดการและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (อ

งค์การมหาชน) และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการเสวนา เรื่อง ความคาดหวังในการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย โดยผู้แทนนักวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผู้แทนเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน จิงขอเรียนเชิญนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคคีเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว